

Giúp thêm nhiều người dân Alberta có thể sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý

Ngày 14 tháng 02 năm 2024 [Câu hỏi từ cơ quan truyền thông](#)

Chính quyền Alberta đang mở rộng các hướng dẫn về tính đủ điều kiện về mặt tài chính để nhiều người dân Alberta hơn có thể đủ điều kiện nhận sự trợ giúp pháp lý và nhận được sự hỗ trợ pháp lý mà họ cần.

Tổ chức Trợ giúp Pháp lý Alberta (Legal Aid Alberta) đóng một vai trò không thể thiếu trong hành chính tư pháp thông qua việc hỗ trợ những công dân nằm trong nhóm người dễ bị tổn thương nhất của Alberta. Tổ chức này cung cấp các dịch vụ pháp lý có giá cả phải chăng về luật gia đình, các vấn đề về bạo lực gia đình, phúc lợi trẻ em, nhập cư, cũng như dịch vụ bào chữa cho những tội phạm là thanh thiếu niên và người trưởng thành cho những người dân Alberta có thu nhập thấp hơn.

Để đảm bảo nhiều người dân Alberta hơn được sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý, chính quyền Alberta sẽ tăng ngưỡng thu nhập đủ điều kiện, còn được gọi là hướng dẫn về tính đủ điều kiện về mặt tài chính, từ \$24,456 (trước thuế) mỗi năm lên \$30,000 (trước thuế) mỗi năm. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai có thu nhập tối đa là \$30,000 (trước thuế) mỗi năm đều có thể đủ điều kiện để nhận dịch vụ đại diện thông qua tổ chức trợ giúp pháp lý, từ đó mở ra cơ hội cho nhiều người dân Alberta hơn được sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý.

Các hướng dẫn mới về tính đủ điều kiện này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4.

“Tổ chức trợ giúp pháp lý giúp người dân trong một số giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của họ. Cho dù họ là một người cha hay người mẹ đang cố gắng để được nhận tiền hỗ trợ nuôi con hay người trải qua bạo lực gia đình đang chạy trốn người bạn đời có hành vi ngược đãi, sự công bằng được tòa án phân xử không nên phụ thuộc vào quy mô tài khoản ngân hàng của một người. Việc nâng ngưỡng cho các hướng dẫn về tính đủ điều kiện về mặt tài chính sẽ giúp thêm nhiều người dân Alberta đủ điều kiện nhận sự trợ giúp pháp lý và nhận được sự giúp đỡ mà họ cần khi họ cần nó.”

Mickey Amery, Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Trưởng ban Cố vấn Pháp luật của Tỉnh

“Trong 50 năm qua, tổ chức Trợ giúp Pháp lý Alberta đã giúp giải quyết các vấn đề pháp lý cho người dân Alberta. Việc tăng cơ hội sử dụng các dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là thêm nhiều người dân Alberta sẽ có thể nhận được sự trợ giúp mà họ cần để đương đầu với sự phức tạp của hệ thống pháp luật. Đây là một bước quan trọng để cải thiện khả năng tiếp cận hệ thống tư pháp cho những người dân Alberta kiếm được đồng nào phải tiêu hết đồng nấy.”

Gianpaolo (John) Panusa, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, tổ chức Trợ giúp Pháp lý Alberta

Chính quyền Alberta tiếp tục cam kết đảm bảo người dân Alberta được tiếp cận với một hệ thống tư pháp hiệu quả và có giá cả phải chăng và sẽ tiếp tục hỗ trợ tổ chức Trợ giúp Pháp lý Alberta để đảm bảo người dân có thể sử dụng những dịch vụ quan trọng này khi họ cần đến chúng.

Thông tin nhanh

- Tổ chức Trợ giúp Pháp lý Alberta đã phục vụ 35,449 người sử dụng dịch vụ trong năm 2022-23.
- Chính quyền Alberta, Tổ chức Tài trợ về Luật của Alberta (Alberta Law Foundation) và chính phủ trung ương cùng cấp kinh phí cho hoạt động trợ giúp pháp lý.

Thông tin liên quan

- [Tổ chức Trợ giúp Pháp lý Alberta \(Legal Aid Alberta\)](#)
- [Hiệp hội Luật Alberta \(Law Society of Alberta\)](#)
- [Thỏa thuận về Quản trị \(Governance Agreement\)](#)

Tin tức liên quan

- [Tăng biểu giá cho luật sư trợ giúp pháp lý \(ngày 21 tháng 12 năm 2022\)](#)
- [Hiện đại hóa dịch vụ trợ giúp pháp lý \(ngày 05 tháng 10 năm 2022\)](#)

Câu hỏi từ cơ quan truyền thông

Chinenye Anokwuru

780-720-1915

Thư ký Báo chí Cao cấp, Bộ Tư pháp